

หน่วยงานเจ้าภาพ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ		
ตัวชี้วัดที่ 1.42	ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	-		
คำนิยาม	<p>การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ หมายถึง กระบวนการที่สำคัญตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ</p> <p>มิติต่างประเทศ หมายถึง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในด้านต่างประเทศ</p> <p>แบบสอบถาม หมายถึง รูปแบบของคำถามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ติดตาม ประเมินผล หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยว่า มีการนำกรอบยุทธศาสตร์ฯไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานต่างประเทศของหน่วยงานหรือไม่</p>		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. สรุปลง / รายงานการประชุม / บันทึก/หนังสือราชการ 2. แบบสอบถาม 3. ผลการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 		
แหล่งข้อมูล	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ		
รายการข้อมูล 1	<p>กลยุทธ์ PIRAB หมายถึง</p> <p>P : การชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ให้เห็นความสำคัญและร่วมกันทำงานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>I : การกระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุน</p> <p>R : การใช้การตรากฎและออกกฎหมาย</p> <p>A : การชี้แนะ ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>B : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน</p>		
ระยะเวลาประเมินผล	<p>รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)</p> <p>รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)</p>		
เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	<p>มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- มีข้อมูล องค์ความรู้ ความต้องการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ และนำมากำหนด แนวทาง แผนปฏิบัติการ ในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ</p>
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/SH เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
3	Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. มีแผนการขับเคลื่อน 2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่ กำหนด 2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการ ขับเคลื่อน - มีประเด็นการทำงานในมิติต่างประเทศที่มีการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ เป็นหลักอย่างน้อย 1 เรื่อง - มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา - ผ่านการประเมินแบบสอบถามการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ แบบมีหลักฐานรองรับ ร้อยละ 80 - ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนด บรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศในระหว่าง ปี 61-65 มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 5-10
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ประเด็นต่างประเทศ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชา 02-590 4280 E-Mail pinanong.c@anamai.mail.go.th
นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 02-590 4291 E-mail sirinan.t@anamai.mail.go.th

ผู้รายงานตัวชี้วัด

ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล

-